

การประชุมหารือกับเครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลก

และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบหมายให้นางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือกับเครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดโดยธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (The Parliamentary Network on the world Bank & International Monetary Fund : PN) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความโปร่งใสของนโยบายด้านการเงินของประเทศต่างๆ ผ่านกระบวนการการติดตามตรวจสอบของรัฐสภา โดยมีรัฐสภาจากประเทศต่างๆ ๑๘ ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐแคนเมอรูน ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐโคลอมเบีย ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐมาดากัสการ์ ราชอาณาจักรโมร็อกโก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประเทศโปรตุเกส สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐตูนิเซีย เข้าร่วมการประชุมหารือข้างต้น



นางเสาวณี สุวรรณชีพ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะผู้แทนจากนานาประเทศ ณ ธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซีย (Bank Indonesia)

วัตถุประสงค์ของการประชุมหารือข้างต้นเพื่อยกระดับความเข้าใจของคณะผู้แทนต่อการทำงานของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในระดับประเทศ ทบทวนการมีส่วนร่วมและโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้การสนับสนุนรวมทั้งบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติของอินโดนีเซีย และการแลกเปลี่ยนทรรศนะระหว่างคณะผู้แทน

ซึ่งมาจากสมาชิกสภาจากประเทศต่างๆ โดยการประชุมหรือแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การประชุมหารือกันระหว่างคณะผู้แทน กับตัวแทนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำอินโดนีเซีย ๒) การพบหารือกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสถานทูตในกรุงจาการ์ตา ๓) การศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอินโดนีเซีย ๔) การให้ข้อคิดเห็นต่อความช่วยเหลือของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อประเทศอินโดนีเซีย



นางสาวฉวี สุวรรณชีพ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นายอากัส มาร์ตวาร์โตโจ ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซีย

ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้แทนได้มีโอกาสนำหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาพรวมพัฒนาการ ความท้าทายของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย การพัฒนาของสังคมและชุมชนภายใต้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย รวมถึงประเด็นด้านธรรมาภิบาลและบทบาทของรัฐสภาในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย รวมทั้งมีโอกาสดูศึกษา ดูงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซีย ได้แก่ โครงการพัฒนาชุมชนเมือง โครงการขุดลอกร่องน้ำ และโครงการบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อย อีกด้วย



นางเสาวณี สุวรรณชีพ ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะผู้แทน
ระหว่างการศึกษาดูงานโครงการชุดลอกร่องน้ำ (JUFMP/JEDI)